



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากร มรพส. ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับองคมนตรี
ในการติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สุครุณี (๓๐ ส.ค.)



พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี

กำหนดตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิโรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว



ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการจัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
ได้มีกำหนดเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ มรพส. ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยฯ มีคำสั่งที่ ๗๒๙ / ๒๕๖๒ ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกท่าน
เข้าร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมศรีวชิโรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว (ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.) แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ทั้งนี้ หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ให้ทำบันทึกชี้แจงอธิการบดีต่อไป

ขอความร่วมมือบุคลากร มรพส. ตอบแบบสอบถาม Online Happinometer

ตาม ที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนตามแนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ด้วยยุทธศาสตร์
“มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน” เพื่อนำผลรายงานความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี
๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวม (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ในตัวชี้วัด : มรพส. ๑๘ ดัชนีความสุข
ในการดำเนินงานพัฒนาและฝึกอบรม กองบริหารงานบุคคล มรพส. จึงขอความร่วมมือบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน
ตอบแบบสอบถาม Online Happinometer ได้ที่ <http://www.happinometer-tchs.com/hoq-psru-v2/>
โดยใส่รหัสผ่าน Password : psru2 ระบบเปิดถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

มรพส. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน SEA - Teacher Project ครั้งที่ ๘



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการ SEA - Teacher Project ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้การดำเนินงานความร่วมมือขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมประเมินโครงการ SEA - Teacher Project ครั้งที่ ๘ ขึ้นในวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปรึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มรพส. จึงได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ โดยมี ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญญัติ สำรวยริน รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ท.๔๑๐ อาคารที่ปรึกษา มรพส.

◆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก เชิญชมและเที่ยวงาน “Thailand Banana World & OTOPI Indo-China Expo 2019” ณ ลานหน้าศาลากลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เสวนาวิชาการ “เส้นทางกล้วยภาคเหนือ ตอนล่าง ๑ สู่อีสาน” อบรม “เรื่องกล้วย ๆ ก็รวยได้” เลือกรับและเลือกชมสินค้ากล้วยและผลิตภัณฑ์ชุมชน การประกวดธิดาดานี ประกวดร้องเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับกล้วย การประกวดกล้วยและการทำอาหารเมนูใหม่จากกล้วย นิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยี วิถีชีวิตคนกับกล้วย และกิจกรรมแข่งจักรยาน Rally Banana 2019 พร้อมพบศิลปินที่จะมาส่งมอบความสุขตลอดงาน อาทิ กบ แท็กซี่ อี๊ด วงฟลาย แมว จีรศักดิ์ เวสป่า อาร์สยาม และตี๊ก ชิโร่